

ที่ สปสช ๔.๐๓/ว.๑๕

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ทุกเขต

ด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งได้รับมาจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีประชาชนไทยทุกคนได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) รายละเอียดตามเอกสารแนบ (๑) โดยมีความสำคัญ และการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

สาระสำคัญของประกาศหลักเกณฑ์ ฯ

(๑) การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ใช่เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๑ แต่เป็นการดำเนินการจากเงินที่ได้รับตามพระราชกำหนดเงินกู้ สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(๒) เป็นการให้สิทธิแก่คนไทยทุกสิทธิที่ได้รับ ความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(๓) วัคซีนที่ได้รับ ต้องเป็นการฉีดวัคซีนตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ใช่วัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานบริการของเอกชนซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ

(๔) ผู้รับบริการ หรือทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิยื่นคำร้อง และยื่นได้ที่หน่วยบริการนั้น หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ โดยยื่นคำร้องภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย โดยใช้แบบคำร้อง ตามเอกสารแนบ (๒) หากมีการยื่นโดยไม่ได้ใช้แบบคำร้อง ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยครบตามที่ระบุในแบบคำร้อง และขอให้หน่วยที่รับคำร้องตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ถือเอาวันที่ยื่นคำร้องครั้งแรกเป็นหลักในการนับระยะเวลายื่นคำร้อง

(๕) เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ระดับเขตพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคำร้องว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือไม่ โดยให้พิจารณาความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐกิจของผู้เสียหายประกอบการพิจารณากำหนดจำนวนเงินช่วยเหลือเบื้องต้น โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดในแต่ละประเภทความเสียหาย รายละเอียดการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามเอกสารแนบ (๓)

(๖) คำร้องที่เป็นความเสียหายจากการรับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดใด ให้สปสข.เขตที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนั้น เป็นผู้พิจารณาคำร้อง

(๗) การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้แจ้งผลการวินิจฉัยให้แก่ผู้ยื่นคำร้องทราบแล้ว ให้รวบรวมเพื่อรายงานผลต่อเลขาธิการฯทราบ

(๘) กรณีผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯระดับเขตพื้นที่ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย หากเลขาธิการฯไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็จะเสนอให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวินิจฉัยอุทธรณ์อีกชั้นหนึ่ง

(๙) รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ เขตพื้นที่ อาจปรับใช้จากแบบรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ (๔)

การดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุม

(๑) การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมติคณะกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่ ให้จ่ายโดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ตามแนวทางการเบิกจ่ายและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ที่สำนักงานการเงินและบัญชีกองทุนกำหนด โดยเบิกจากเงินหมวดพระราชกำหนดกู้เงินฯ รหัสงบประมาณ 64-62-06-01-00300-09-01 ตามเอกสารแนบ (๕)

(๒) ค่าใช้จ่ายในการประชุม ให้เบิกจ่ายจากเงินบริหารจัดการสำนักกฎหมาย รหัส I-64-1-03-403-08-2-08-01 โครงการพัฒนากลไกมาตรฐานและการจัดการคุ้มครองสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยค่าตอบแทนอนุกรรมการและที่ปรึกษา เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ตามข้อ ๑๒ (๓) และ (๖) ของประกาศดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นายสินชัย ต๋อวัฒนกิจกุล)
ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักกฎหมาย

กลุ่มงานพิทักษ์สิทธิ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๔๐๔๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๗๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Jaruwan.n@nhsso.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจรรุวรรณ น้อยพิชัย/นางสลินลา สิงห์พันธุ์